
 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้มาประชุม 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายแดง  ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล แดง  ศรีนอก  
๒ นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์ รองประธานสภาเทศบาล ร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  
๓ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประจวบ  สมัยกลาง  
๔ นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุพิน  แรมกลาง  
๕ นายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชานน  อ่อนทองหลาง  
๖ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
๗ นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แสงเดือน  ทุยกลาง  
๘ นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  
๙ นายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาลัย  รอกลาง  

๑๐ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  

ผู้ไม่มาประชุม ๑. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลากิจ 
  ๒. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ระยอง  พิมพ์ปรุ  
๒ นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี วิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  
๓ นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี ธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์  
๔ นายประคอง  เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประคอง  เงื่อนกลาง  
๕ นายยงยุทธ  ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  ประจวบกลาง  
๖ นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล นิรุธ  งอสอน  
๗ นางสาวทวี  ชวนโพธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทวี ชวนโพธิ ์  
๘ นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชุติกาญจน์  บุญยืน  
๙ นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง มนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์  

๑๐ นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  พิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  
๑๑ นายปราการ  ถุงพุทซา นิติกรช านาญการ ปราการ  ถุงพุทซา  
๑๒ นางญาณิศา  หวังคุ้มกลาง ครู  ญาณิศา  หวังคุ้มกลาง  

เริ่มประชุมเวลา... 
 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
-เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายแดง  ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุม (ข้อ ๒๕) พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ
จ านวน ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
ประชุมเข้าห้องประชุม 

ประธานสภาเทศบาล -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งว่าการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การประชุมครั้งน้ีไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
แต่อย่างใด เน่ืองจากปลัดวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ที่ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๙ วรรคสอง “ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคนหน่ึงเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน โดยให้น าความในข้อ 
๑๓ และ ข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระท าด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ”  

  ดังน้ัน เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้
สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกหรือพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลในการประชุมครั้งน้ี ขอเชิญครับ 

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์
พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นายมาลัย รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในการประชุมครั้งน้ี
เนื่องจากเป็นผู้อาวุโสสูงสุด และขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  -นายประจวบ สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับรอง 
  -นางสุพิน  แรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่... หากไม่มีสมาชิกเสนอชื่ออื่น

อีก ถือว่านายมาลัย รอกลาง ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลในการ
ประชุมครั้งน้ี เน่ืองจากมีการเสนอชื่อเพียงหน่ึงคน (ข้อ ๑๔) และให้ปฏิบัติหน้าที่จน
เสร็จสิ้นการประชุมครั้งน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ 

นายมาลัย รอกลาง -สวัสดีครับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันน้ีผมได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกให้ 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมครั้งน้ี   

   -ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนต์ไหว้พระ และเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑...  
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เลขานุการสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง เหตุเน่ืองจาก 
เกษียณอายุราชการ  

ประธานสภาเทศบาล  -ตามที่ได้แจ้งไปก่อนที่จะประชุมตามระเบียบวาระการประชุมว่า 
ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลว่างลงเหตุเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ และได้ด าเนินการเลือกนายมาลัย รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต ๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมครั้งน้ีเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ประธานสภาเทศบาล  -การประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
น าไปศึกษารายละเอียด 

 ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๓ การเปิดศูนย์สุขใจใกล้บ้านของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ประธานสภาเทศบาล -การเปิดศูนย์สุขใจใกล้บ้านของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ขอเชิญครับ  
นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ส าหรับเรื่องที่
ท่านประธานสภาเทศบาลได้แจ้งเรื่องการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ทางสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านคงจะได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อรับรู้เกี่ยวกับระเบียบการ
ประชุมสภาที่มีการแก้ไขในโอกาสต่อไป  

   -เรื่องที่สองเรื่องการเปิดศูนย์สุขใจใกล้บ้านของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
เทศบาลได้เตรียมการเปิดศูนย์สุขใจใกล้บ้าน โดยทางศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้มาประเมินตามตัวชี้วัดที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ สถานที่ที่ด าเนินการคือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองหัวฟาน โดยใช้ห้อง
แผนโบราณชั้นล่างเป็นศูนย์สุขใจใกล้บ้านของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เพราะ
สะดวกในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สะดวกต่อการ
ให้บริการส าหรับผู้มาใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการหรือ
ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลแต่มีความจ าเป็นต้องฟื้นฟูร่างกายต่อเนื่อง ข้อมูลผู้ป่วย
เหล่านี้ทาง รพ.สต.หนองหัวฟานมีข้อมูลอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการผู้มาใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตอนนี้ทางศูนย์ฟื้นฟูฯของจังหวัดยังไม่แจ้งผลมาว่าผ่านตาม
ตัวชี้วัดหรือไม่ เป็นโครงการใหม่ที่ผู้บริหารได้น าเรียนต่อสภาว่านอกจากเทศบาลเราจะ
พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราก็ต้องการพัฒนาคนด้านการพัฒนาสุขภาพ 
                                                                                               ชีวิต... 
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  ชีวิตให้มีการอยู่ดีมีความสุข สุขกายสบายใจ เพราะถ้าเทศบาลเรามีความเจริญเติบโต
ด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่คนในชุมชนมีแต่คนพิการ สุขภาพกาย สุขภาพใจของคนใน
ชุมชนไม่มีความสุขไม่ได้รับการดูแลก็คงจะพัฒนาไปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องท าการพัฒนา
ไปพร้อมกันทั้งด้านสุขภาพและด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

   -ขออนุญาตท่านประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่อไป เรื่องนายอ าเภอ
ขามสะแกแสงย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ เนื่องจากนายอ าเภอขามสะแกแสงคนเดิมคือ
นายชูชาติ พิพัฒน์ศัทธา ย้ายไปด ารงต าแหน่งนายอ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงแต่งตั้ง นายทวีศิลป์ เสนามา  
ให้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอขามสะแกแสง ต าแหน่งเดิมของท่านคือจ่าจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งถือว่าอาวุโสสูงสุดในจังหวัดนครราชสีมาและได้รับมอบหมายให้ไป
รักษาราชการแทนนายอ าเภอต่างๆในเขตจังหวัดนครราชสีมาแห่งละหนึ่งถึงสามเดือน 
ประมาณ ๑๒ อ าเภอแล้ว จึงแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอขามสะแกแสงอีกสิบ
เดือน เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

      อีกท่านหนึ่งคือปลัดอ าเภอย้ายมาใหม่คือ นายนพดล แก้วนอก ซึ่งเป็น
ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบต าบลหนองหัวฟานด้วย และพนักงานส่วนต าบลย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหม่คือนายอาทิตย์ มีศิลป์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบคือเรื่องการแต่งตั้งให้หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลนางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา รับผิดชอบงานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานประเพณี งานกีฬา  
เดิมนั้นมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  
แต่เนื่องจากปัจจุบันรองปลัดเทศบาลต้องรับผิดชอบรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยจึงปรับปรุง
ค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่เพื่อให้การด าเนินการงานเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
จึงแจ้งให้สภาเทศบาลทราบเพื่อการประสานงานในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ และประธานสภาเทศบาลขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๒ ท่าน คือนายวีระชัย  โปรยโคกสูง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ และนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
ขอลาประชุม     

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

ประธานสภาเทศบาล -รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพื่อ
ตรวจสอบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากสมาชิกสภา
เทศบาลอ่านและตรวจสอบแล้ว หากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าใดๆในรายงานการ
ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติ ขอเชิญครับ   

นายโสภณ... 
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นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในนามประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ร่วมกับนายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนายมาลัย  รอกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยประชุม
สภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
ตั้งแต่หน้าที่ ๑ ถึง หน้าที่ ๑๑ พบว่าบันทึกรายงานการประชุมมีเน้ือหาสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และถูกต้องทุกประการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน ดังน้ัน กระผมในนามประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมจึงขอเสนอให้ประธานสภาขอมติที่ประชุมสภาเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณท่านโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ และคณะกรรมการที่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ สมาชิกสภาเทศบาล           
ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่...หากไม่มีต่อไป 
จะเป็นการขอมติที่ประชุม 

        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็น
องค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็น 
องค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้  

เลขานุการสภาเทศบาลได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ที่อยู่ในที่ประชุมพบว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม 
สามารถลงมติได้ตามระเบียบ       

ประธานสภาเทศบาล -ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน  
การประชุมสภาสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๒๖  กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ   

   -เห็นชอบ ๙ เสียง   
    -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ   
   -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง     
    -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   
    -ลาประชุม ๒ เสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสมัยประชุมสภา

สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  
   -เห็นชอบ  ๙  เสียง   
   -ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง  
   -งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
  -ลาประชุม  ๒  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
    ---ไม่มี----  

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ---ไม่มี----  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอใหม่  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  (ตามข้อ ๑๕) 

ประธานสภาเทศบาล  -ในระเบียบวาระที่  ๕.๑ เป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
แทนต าแห น่งที่ ว่ า งซึ่ ง เป็ นการด า เ นินการ เ ลื อก เลขา นุการตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังน้ี 

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง ดังนี้ 
       (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิน่ที่มีขึน้คราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
 ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๑๓  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ 
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละตนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สมาชิก
ท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
หนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่
จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งโดยวิธี
เขียนหมายเลขประจ าตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เอตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วธิเีดมิ ถา้
ผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงเท่ากัน 

ให้ผู้ทีถู่กเสนอชื่อ... 
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ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจ าตัวเพื่อใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วยวิธี
จับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วให้
จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อ โดยเขียนหายเลขประจ าตัวตามล าดับให้ครบตามจ านวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจ าตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามล าดับ
หมายเลข 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจ าตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ซอง แล้ว
น าซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ  ๓๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การรับรองญัตติเช่นว่านี ้ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพน้ศีรษะ 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ

ขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบปราณหรือไม่ หรือ
ส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาล 
ผู้ที่สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลและผู้รับรองสองท่าน 
ขอเชิญครับ  

นายชานน  อ่อนทองหลาง -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายชานน  อ่อนทองหลาง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  ต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายอ านวยการ ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานครับ  

  -นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
  -นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานอีกหรือไม่...หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก ให้ถือว่า นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ ได้รับเลือกให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ สภาเทศบาลต าบล 
                                                                                    หนองหวัฟาน... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๘ 

 

หนองหัวฟาน ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ ๑๔  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภาด าเนินการ
ประกาศแต่งตั้งตามระเบียบต่อไป  

มติที่ประชุม  -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล -การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๘๐๗๒ 
นม รหัสพัสดุ ๐๑๒ ๔๑ ๐๐๐๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

    รายการโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น งบประมาณ
คงเหลือ ๔,๔๙๖ ,๒๒๐ บาท ขอโอนลดเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณครั้งน้ี ขอเชิญครับ 

นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน -กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านผู้บริหารเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ในส่วนของระเบียบวาระ
ท่ี ๕.๒ เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๘๐๗๒ นม  
ขออนุญาตน าเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับ
การซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าไว้หนึ่งคันคือรถบรรทุกน้ าหกล้อซึ่งมีสภาพท่ีช ารุดเยอะมากการ
ซ่อมแซมอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนและในช่วงเวลาท่ีรถบรรทุกน้ าหกล้อจอดซ่อม
จะต้องใช้รถบรรทุกน้ าสิบล้อคันท่ีขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับงานป้องกันอัคคีภัยและงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นกะทันหัน  
ต้องมีรถบรรทุกน้ าท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา แต่เมื่อตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกน้ า 
สิบล้อแล้วก็พบว่าส่วนท่ีเป็นตัวถังเก็บน้ ามีสภาพดีอยู่แต่ด้านหลังของตัวรถช ารุด  
ซึ่งหากใช้งานในสภาพท่ีเหล็กผุอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ แต่การซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ าสิบล้อนี้ใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่นาน ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนินการซ่อม
รถบรรทุกน้ าสิบล้อโดยเป็นการซ่อมเฉพาะจุดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนแล้ว 
จึงน ารถบรรทุกน้ าหกล้อไปจอดซ่อมต่อไปค่ะ  

ส าหรับงบประมาณ... 
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  ส าหรับงบประมาณท่ีขอโอนในครั้งนี้เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน)  

นายกเทศมนตรี -ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณส าหรับการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าหกล้อไว้แล้ว ซึ่งหากน ารถเข้าซ่อมจะใช้
เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนเพราะเป็นการซ่อมแซมใหญ่ทั้งคันคือการปะผุบริเวณที่
เป็นถังเก็บน้ าและบริเวณโดยรอบที่เป็นเหล็กและปัจจุบันก็ผุมากแล้วซึ่งเวลาใช้งาน                                                                                       
พนักงานต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปฏิบัติงานหากฝืนใช้ไปอาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
ผู้ปฏิบัติงานได้ แต่เมื่อเราจะน ารถเข้าอู่เพื่อซ่อมน้ันก็ต้องมีรถไว้ส าหรับใช้งานด้วย    
รถคันสิบล้อที่เราไว้ใช้ตอนที่รถหกล้อจอดซ่อมก็มีสภาพช ารุดไม่ต่างกันแต่อาการไม่
หนักเท่ารถบรรทุกน้ าหกล้อ ในการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเราไม่สามารถซ่อมพร้อมกัน
ได้จึงต้องตั้งงบประมาณส าหรับการซ่อมใหญ่ปีละหน่ึงคัน ดังน้ันจึงให้ช่างมาท าการ
ประเมินความช ารุดของรถบรรทุกน้ าสิบล้อว่าจะสามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดก่อนได้
หรือไม่ช่างแจ้งว่าสามารถซ่อมเฉพาะจุดที่ช ารุดก่อนได้คือบริเวณช่วงคัชซีรถด้านหลัง  
จึงมอบหมายให้งานป้องกันเสนอขอโอนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าสิบล้อ
โดยขอโอนลดงบประมาณจากหมวดเงินเดือนปลัดเทศบาลซึ่งเป็นต าแหน่งว่างแต่มีการ
ตั้งเงินเดือนไว้ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เพื่อน ารถเข้า
ซ่อมประมาณไม่เกินหน่ึงเดือนและเมื่อซ่อมเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติก็น ารถ
รถบรรทุกน้ าหกล้อเข้าอู่ซ่อมต่อไป ดังน้ัน จึงได้น าเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาในครั้งน้ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้สภาทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาครับ ส าหรับรถบรรทุกน้ าของเทศบาลทั้งสองคันได้ใช้งานมาเป็น
เวลานานมากแล้วและใช้งานทุกวันทั้งการระงับเหตุเพลิงไหม้ การล้างตลาด การล้าง
ประปา และรดน้ าต้นไม้ ถือว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่ามากที่สุดส าหรับเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานของเรา เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่ใช่จะเฉพาะในเขตเทศบาลเราแต่ใน
ท้องที่ใกล้เคียงก็ได้ออกไปช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกัน สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
การขออนุมัติดอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งน้ี ขอเชิญครับ 

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพผมนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมมีความเห็นว่าคณะผู้บริหารน้ันมีความคิดที่เฉียบแหลม
คม มองเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลรวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถี่ถ้วน สมาชิกสภาเทศบาลก็เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้บริหารเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีสามารถบริหารงบประมาณ
ได้อย่างคุ้มค่า ท่านแจ้งว่าการซ่อมรถคันเล็กต้องใช้เวลานานและต้องใช้คันใหญ่ทดแทน
จึงต้องท าการซ่อมแซมเฉพาะจุดของรถคันใหญ่ ให้สามารถใช้ งานได้ ก่อนจึง
สมเหตุสมผลในการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมไม่ขัดข้องและเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณท่านโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่... หากไม่มีต่อไปจะขอมติสภา 

-ตามระเบียบ... 
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        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็น
องค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็น 
องค์ ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้  

เลขานุการสภาเทศบาลได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ที่อยู่ในที่ประชุมพบว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม 
สามารถลงมติได้ตามระเบียบ  

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอให้ยกมือ     

   -เห็นชอบ ๙ เสียง    
-สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ    

   -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง      
    -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง    
    -ลาประชุม ๒ เสียง  
มติที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ   
   -เห็นชอบ  ๙  เสียง    
   -ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง   
   -งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาเทศบาล)  
  -ลาประชุม  ๒  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล -วาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ 

ที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองหัวฟาน ในการประชุมครั้งน้ีผมมีเรื่องรายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังน้ี 
   ๑. รายงานผลการรับฝากขยะของธนาคารขยะชุมชนเทศบาลต าบล 

หนองหัวฟาน ทั้ง ๗ ธนาคาร ที่มีการเริ่มด าเนินการมาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังน้ี 

   -จ านวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะทั้งสิ้น  ๘๕๗  ครัวเรือน 
   -ปริมาณขยะที่เรารับซื้อจากสมาชิก ๙๒๑,๒๓๒ กิโลกรัม 
   -เงินรับฝากขยะจากสมาชิก ๒,๘๖๘,๑๐๐ บาท 
   -เงินขายขยะให้กับผู้ประกอบการ ๓,๖๙๘,๖๙๐ บาท 
   -เงินมูลค่าเพิ่ม ๘๓๐,๕๘๙ บาท 
   -จ านวนครัวเรือนที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ๘๐๗ ครัวเรือน  
   -จ่ายเงินช่วยเหลือศพไปแล้วจ านวน ๑๙๗ ราย 
   -จ านวนเงินที่จ่าย ๒,๘๙๓,๙๒๐ บาท 
   -รวมปริมาณการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ๙๘๘,๐๕๖ กิโลคาร์บอนต่อหน่วย 

ถ้าขยะ... 
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   ถ้าขยะจ านวน ๙๒๑,๒๓๒ กิโลกรัมอยู่ในพื้นที่ของเราจะก่อให้เกิดปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่การน าขยะที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษออกไปจากพื้นที่
ภายใต้กระบวนการการด าเนินงานของธนาคารขยะชุมชน เป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์  
ที่ก่อให้เกิดมูลค่า 

   ๒.สรุปผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทางผู้บริหารเตรียมการที่จะด าเนินการ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ดังน้ี 

   (๑) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ๑๐ จ านวนเงิน ๒๔๔,๓๐๐ บาท 
อยู่ระหว่างการท าสัญญากับผู้รับจ้าง 

   (๒) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ๑๑ จ านวนเงิน ๒๔๘,๓๐๐ 
บาท อยู่ระหว่างการท าสัญญากับผู้รับจ้าง   

   (๓) โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้องกองช่าง  
จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการท าสัญญากับผู้รับจ้าง 

   (๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยร่วมใจ ชุมชนดอนทะยิง 
จ านวนเงิน ๓๙๔,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างการท าสัญญากับผู้รับจ้าง   

   (๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยไสว ชุมชนเมืองนาท
ตะวันออกจ านวนเงิน ๒๗๘,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างการท าสัญญากับผู้รับจ้าง   

   (๖) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยหัวทะเล ชุมชนตลุงหว้า 
จ านวนเงิน ๔๔๘,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างการท าสัญญากับผู้รับจ้าง   

   (๗) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนเทศบาล ๓ ชุมชนหนอง 
หัวฟาน จ านวนเงิน ๑๓๐,๙๐๐ บาท บริเวณที่จะด าเนินการคือช่วงรอยต่อระหว่างรางน้ าที่เรา
ก่อสร้างไว้กับถนนเดิมที่ยังเป็นดินอยู่เพื่อให้เชื่อมต่อกัน     

    ที่กล่าวมาทั้งหมดคืองานที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เราจะ
ด าเนินการตามงบประมาณที่เข้ามาเมื่อมีงบประมาณเข้ามาทางกองคลังก็จะรายงานยอดเงินให้
นายกเทศมนตรีทราบเพื่อพิจารณาว่า ณ ขณะน้ันจะสามารถด าเนินการงานก่อสร้างโครงการ
ใดได้บ้างตามวงเงิน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความเร่งด่วนของโครงการ หลังจาก
กันเงินไว้ส าหรับรายจ่ายประจ าแล้ว จึงขอแจ้งสภาเพื่อทราบครับ 

   ๓.เรื่องการร่วมงานวันพริกของดีอ าเภอขามสะแกแสง การร่วมงานวันพริกของ
ดีอ าเภอขามสะแกแสงปีน้ีเทศบาลได้จัดขบวนเพื่อเข้าร่วมงานวันพริกด้วย โดยหัวหน้าจตุพล
เป็นผู้รับผิดชอบและได้ก าหนดวันที่จะเริ่มด าเนินการจัดตกแต่งรถขบวนในวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
ขอความร่วมมือท่านสมาชิกในการร่วมสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตร เช่น กล้วย มะละกอ
มะพร้าว ข้าวโพด ข้าว พริก หรือมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อด าเนินการตกแต่งรถพริกให้สวยงาม ขบวน
ของเราจะท ากันเองไม่ได้จ้างให้คนภายนอกท า การร่วมกิจกรรมงานวันพริกในปีน้ีเราไม่ใช้
งบประมาณของเทศบาล ทางผู้บริหารมอบให้ก่อนห้าพันบาท ส่วนเสื้องานวันพริกเราซ้ือกันเอง
นายกเทศมนตรีได้จัดหาเสื้องานวันพริกให้กับลูกจ้างประมาณสามสิบตัวโดยใช้งบประมาณส่วนตัว  

   ขบวนรถงานวันพริกจะมีขึ้นในวันที่ ๑๖ ธันวาคม เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน
เป็นขบวนแรกของสายทางบ้านเราแต่เข้าสนามเป็นขบวนที่ ๗ จุดตั้งขบวนคือบริเวณหน้าโลตัส 
สายของบ้านเราประกอบด้วยเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเกษตร เทศบาลต าบลโนนเมืองและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน 

สายทางต าบลชีวึก... 
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  สายทางต าบลชีวึก ซึ่งตั้งขบวนอยู่ที่ถนนสายหน้าวัดขาม ประกอบด้วยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะงาด และองค์การบริหารส่วนต าบลชีวึก อีกสายคือเทศบาลต าบลขามสะแกแสง องค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนาทจุดตั้งตั้งขบวนคือถนนสายทาง
ไปบ้านหนุก โดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ไม่เกิน ๐๗.๐๐ น. ดังนั้น จึงขอเชิญชวน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมงานวันพริกของดีอ าเภอขามสะแกแสง ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยพร้อม
เพรียงกัน เมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่สนามครบแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานวันพริกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

  มีหลายกิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือทางสมาชิกและพนักงานเทศบาลในการ
ประกวดต่างๆ ถึงแม้เราไม่ตั้งงบประมาณไว้แต่เราก็ส่งเข้าประกวดเช่นเดียวกัน เช่น การ
ประกวดไก่งาม ประกวดการแข่งขันส้มต าลีลา ประกวดการแข่งขันผัดหมี่โคราช ประกวดการ
แข่งขันน้ ายาขนมจีนไก่ต้ม ท่านใดจะส่งเข้าประกวดก็ส่งในนามเทศบาลได้ แต่การประกวดธิดา
พริกเทศบาลไม่ได้ส่งเข้าประกวด 

  ขบวนรถพริกของเทศบาลจะเน้นในลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น 
เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในขบวนจะมีกิจกรรมของขบวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ขบวนเส้นหมี่
หนองหัวฟานสร้างอาชีพ สร้างรายได้รถบัสน าเที่ยว ธนาคารขยะชุมชน ขบวนไก่ชน  

  ๔.การด าเนินการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ ๒๐ วันเสาร์ที่๒๑ และ
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เลือกให้ตรงกับวันหยุดเพราะเด็กนักเรียนที่เขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาจะได้ไม่ต้องหยุดเรียนหลายวัน จะประชุมกับหน่วยงานต่างๆในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
เช่น โรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เพื่อระดมความคิดว่าจะจัด
งานกีฬาไปในรูปแบบไหน จะให้มีประเภทกีฬาชนิดใดบ้างและวางกฎกติกาการเขาร่วมแข่งขัน
ร่วมกัน เพราะผ่านมาสามปีแล้วที่เทศบาลไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาด้วยเหตุเกิดการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นอกจากจะปรึกษาเรื่องการจัดงานกีฬาแล้วก็จะถือโอกาสปรึกษาเรื่อง
การจัดงานวันเด็กประจ าปี ๒๕๖๖ ด้วย วันเด็กตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม และรวมไปถึงการวาง
แผนการจัดงานวันสงกรานต์ด้วย เพื่อเทศบาลจะได้เตรียมวางแผนการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน  

  ๕.การแถลงผลการด า เ นินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๕ 
นายกเทศมนตรีจะขอรายงานในการประชุมครั้งต่อไปของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๔ 
ซึ่งจะได้น าสอบถามสภาเทศบาลว่าจะก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่เท่าไร  

  ๖. การด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลได้รับ
การจัดสรรจ านวน ๔ โครงการ  ประกวดราคาจ้ างด้วยวิ ธีประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิกส์   
(e-bidding)แล้ว จ านวน ๓ โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ได้แก่  

(๑) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ ชุมชน
เมืองนาทสามัคคี ต าบลเมืองนาท กว้าง ๔.๒๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕.๖๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา   

(๒) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑ ชุมชน
หนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า ต าบลหนองหัวฟาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอ 
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นจากสามแยกตลาดน้อยถึงบ้านรองประธานสภา 

(๓)โครงการ... 
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(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหกรณ์ ชุมชน 
เมืองนาทสามัคคี ต าบลเมืองนาท กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา  
   และอีกหน่ึงโครงการที่อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาคือโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก คาดว่าสิ้นเดือนธันวาคมน้ีก็คงจะได้ผู้รับจ้าง ทั้งสี่โครงการน้ีคือ
โครงการที่เทศบาลขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ 
รวมแล้วจะประมาณสิบล้าน  
   และขณะน้ีเทศบาลก าลังด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗ 
ได้แก่ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นา ซึ่งจะด าเนินการต่อจากที่เทศบาล
ตั้งงบประมาณไว้ อีกประมาณ ๕๐๐ เมตร ให้ตลอดสาย  ๒.โครงการแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอย
อุดมทรัพย์ที่ดอนทะยิง ซึ่งคาดว่างบประมาณจะเกินห้าแสนบาท เน่ืองจากเงื่อนไขการขอรับ
เงินอุดหนุนในแต่ละโครงการต้องมีวงเงินเกินห้าแสนบาทจึงจะพิจารณา ๓.โครงการสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนเทศบาล เป็นสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล 
สามสนามแต่เป็นโครงการเดียว ๔.โครงการสระว่ายน้ าภายในโรงเรียน และ ๕.ขอรับเงิน
อุดหนุนจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ซึ่งต้องด าเนินการส่งแบบค าขอให้แล้วเสร็จภายวันที่ ๒๐ ธันวาคม  
   ๗. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ส่งขอรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม 
น่าอยู่ยั่งยืนต่อเน่ือง เมื่อได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ระดับประเทศ แต่ไม่ได้รางวัล
ชนะเลิศ จึงส่งต่ออีกเพราะทางสิ่งแวดล้อมสอบถามมาว่าจะส่งต่อหรือไม่ ดังน้ันจึงส่งประเมิน
ต่อเน่ืองถ้าไม่ส่งต่องานสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืนจะไม่ต่อเน่ืองไม่มีการด าเนินการต่อบางอย่าง
อาจจะหายไป แต่ถ้าเราส่งประเมินเราก็จะท าต่อ คือท าในสิ่งที่ยังไม่มี เช่น การลดพลังงาน     
การลดก๊าซเรือนกระจก การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ใน
สวนป่า ในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลเรายังมีจุดอ่อนอยู่ก็จะมาดูแล
ในจุดน้ี ในส่วนที่ดีแล้วก็คงไว้มาเพิ่มในส่วนที่ยังขาดไป ส่วนผลการประเมินในครั้งต่อไปเราจะ
ได้ล าดับที่เท่าไรก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ให้การด าเนินการมีความต่อเน่ือง  
   ๘.ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมออกประชาคมเพื่อชี้แจง
โครงการรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ก าหนดขยายการท าถังขยะเปียกไปอีก ๓ หมู่บ้าน  
๕ ชุมชน ได้แก่ วันที่  ๑๙ ธันวาคม ชุมชนบ้านดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ ารั่ว ณ ศาลา
กลางบ้านดอนทะยิง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ชุมชนหินตั้งและชุมชนดอนม่วง โดยแบ่งเป็นสองจุด 
ช่วงเช้าอาจจะเป็นชุมชนดอนม่วง ช่วงบ่ายจะเป็นที่ชุมชนหินตั้งหัวหนอง และวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม จะออกไปที่ชุมชนตลุงหว้าช่วงเช้า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ส่วนบ้านเมืองนาทจะไว้
ในช่วงต่อไป 
   และในโอกาสน้ีจะขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้ก าหนดนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ต่อไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ   
ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินงานของ 

เทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ผมขอเสนอให้ประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๕ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่...  

หากไม่มี... 
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    หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอนัดสมาชิกสภา
เทศบาลให้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้
เลขานุการสภาเทศบาลออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลประชุมตามที่สภาก าหนดด้วย  
ในระเบียบวาระอื่นๆน้ี ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  
รองนายกเทศมนตรี เน่ืองจากยังพอมีเวลาผมจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสองเรื่องครับ เรื่องแรก
เก่ียวกับการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลในครั้งน้ี ผมเห็นว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุด
เพราะว่าเลขานุการสภาพิมพ์พร น้ัน ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าปลัดเทศบาลจะเป็นเลขานุการสภาแต่
พิมพ์พรก็เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์รายงานการประชุม การจัดเตรียมการประชุม โดยที่
ผ่านมาเมื่อตอนที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจาการการสรรหาซึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลในครั้งน้ันประกอบไปด้วยข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ๘ ขึ้นไป
ผมและท่านผอ.ประคองก็ได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลในครั้งน้ันด้วย
เช่นเดียวกัน ท่านด ารงศักดิ์ กันนิดา เป็นสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้มี
การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งในขณะน้ันผมด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลด้วย และ
สภาเทศบาลได้มีการเสนอชื่อสองคนคือนายอานนท์ และนางสาวพิมพ์พร ซึ่งสภาเทศบาลได้มี
มติเลือกให้พิมพ์พร เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ในขณะน้ันปลัดธัญพิสิษฐ์ ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ดังน้ัน การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลในครั้งน้ีผมจึงเห็นว่าถูกต้องที่สุด
เพราะว่างานจะได้ด าเนินไปด้วยสะดวกและรวดเร็ว เพราะการจดบันทึกรายงานการประชุม
ของพิมพ์พรน้ันเมื่ออ่านแล้วจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนจนไม่มีสงสัย การที่สภาเสนอชื่อเพียงคน
เดียวผมเห็นว่าถูกต้องที่สุด 

   เรื่องที่สองเรื่องงานวันพริกของดีอ าเภอขามสะแกแสง งานวันพริกปีน้ีเทศบาล
ไม่มีงบประมาณตั้งไว้แต่ว่าริ้วขบวนต่างๆที่เสนอมาผมมองว่าจะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ใน
ระดับหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเทศบาลได้รับมอบหมายให้จัดขบวนรถบัสน าเที่ยว      
โดยครูญาณิศา หวังคุ้มกลาง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลหองหัวฟาน      
ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขบวนรถพริกของเราถึงแม้จะไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล
เลยแตผ่ลงานน่าจะออกมาได้ดีและน่าชื่นชมได้ในระดับหน่ึง  

   เรื่องที่สาม เรื่องโรงเรียนเทศบาลตอนน้ีก าลังซ้อมกีฬาให้กับนักเรียนครูมีแต่
ผู้หญิงก็ช่วยกันซ้อมอย่างขะมักเขม้นได้แจ้งกับคณะครูไปว่าให้ซ้อมนักเรียนเพื่อให้มีก าลังไว้
ก่อนไม่ให้วิ่งตัดลู่ ให้ซ้อมรับไม้ให้แม่นๆ โดยเฉพาะกีฬาที่เราคาดหวังที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
เทศบาลคือกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซ้อมถึงหกโมงเย็นโดยมีนักกีฬารุ่นใหญ่ของอาจารย์อู๊ดจาก
โรงเรียนมัธยมขามสะแกแสงมาช่วยซ้อมให้ท าให้แข็งแกร่งไปได้ในระดับหน่ึง ก็คาดว่าคงจะไม่
พลาดรางวัล ผมได้ไปดูแลในส่วนของโรงเรียนน้ันก็ได้ให้ก าลังใจลูกหลานและครูทุกวัน  
การจัดการเรียนการสอนไม่มีบกพร่องจะมีบ้างก็เล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติเหมือนกันทุกโรงเรียน 
ขอขอบคุณท่านสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เข้าไปสนับสนุนงบประมาณ 
๕๐๐ บาท เป็นก าลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาล ผมก็ได้สนับสนุนไปบ้าง
ตามที่มีให้ก าลังใจลูกหลานและครูที่ฝึกซ้อม และที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าต่อไปโรงเรียน
เทศบาลจะมีสนามกีฬาที่มีความพร้อมมีสระว่ายน้ า ผมประทับใจมากซึ่งหากได้รับการจัดสรร 
                                                                                                เงินอุดหนุน... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๑๕ 

 

  เงินอุดหนุนมาก็จะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของโรงเรียนท้องถิ่นในเขตอ าเภอขามสะแกแสงที่มี        
สระว่ายน้ าเป็นโรงเรียนแรก เป็นจุดที่ผู้ปกครองจะต้องมองเห็นว่ามีความมั่นคง เทศบาลก็มี
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพก็เป็น รพ.สต.ห้าดาว เป็น รพ.สต.แรกในอ าเภอขามสะแกแสง โรงเรียนชุมชน 
หนองหัวฟานที่ถือเป็นโรงเรียนแม่ก็เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน ได้งบประมาณประมาณสี่สิบ
ล้าน โรงเรียนเมืองนาทเป็นโรงเรียนเล็กแต่ก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม วัดก็เช่นเดียวกัน เหลือแต่
โรงเรียนเทศบาลของเราที่ก าลังปรับภูมิทัศน์ให้มีความน่าอยู่ร่มรื่น ดังน้ันจึงขอเชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดมีเวลาว่างขอเชิญไปเยี่ยมชมให้ค าแนะน าติชมในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเทศบาลเราน่าอยู่ ได้เน้นย้ ากับภารโรงแล้วว่าให้ดูแลต้นไม้ที่
ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตงอกงามรดน้ าใส่ปุ๋ย ต่อไปจะมีสนามบาสเกตบอล ด้านทิศตะวันออกจะมี
ต้นไม้ดอกสีเหลืองยาวไปถึงรพ.สต.หนองหัวฟานยาวเป็นทิวตามถนนสวยงาม ด้านหลังจะปลูก
ต้นกล้วยน้ าหว้าเพื่อปลูกต้นไม้ยืนต้นสลับอาศัยความร่มเย็นในช่วงหน้าร้อน และสุดท้ายอยาก
ขอให้มีโดมเพื่อให้ผู้ปกครองที่ไปรอรับลูกหลานได้มีที่น่ังพักรอบริเวณด้านหน้า ส่วนราชการ 
โรงเรียนทั้งสามแห่งและวัดก็จะเดินไปพร้อมๆกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เทศบาลของ
เราเป็นเทศบาลที่น่าดูน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ    

ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณท่านรองวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ กับวิสัยทัศน์ของท่านไม่ได้มุ่งที่จะ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว ยังมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรื่องความ
สะอาดของหมู่บ้านของเทศบาลให้มีความสะอาดอย่างยั่งยืน การประกวดหากจะปล่อยให้เพียง
แค่ได้รับรางวัลแล้วไม่สานต่อก็จะไม่เกิดประโยชน์และไม่มีความต่อเน่ือง มีท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆมีหรือไม่...หากไม่มีขอปิดประชุมครับ   

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
(ลงชื่อ)     มาลัย  รอกลาง   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายมาลัย  รอกลาง) 
        เลขานุการสภาเทศบาล 

 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ในการประชุมสภาเทศบาล          สามัญ         สมัยที่    ๔    ครั้งที ่    ๒    เมื่อวันที่   ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  .                 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
                                                                     แดง  ศรีนอก 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

 โสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
 

(นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์) 
ประธานกรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

 มาลัย  รอกลาง 
 

(นายมาลัย  รอกลาง) 
กรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

ด ารงศักดิ์   กันนิดา  
 

(นายด ารงศักดิ์  กันนิดา) 
เลขานุการ  


